



## ลักษณะอนุญาโตตุลาการควรมีจำนวนเท่าใด

องค์คณะอนุญาโตตุลาการเป็นไปตามที่คู่พิพาทตกลงกันได้ ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับประเภทของข้อพิพาทและจำนวนทุนทรัพย์ของข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น หากข้อพิพาทไม่สลับซับซ้อนและจำนวนทุนทรัพย์ไม่สูงมากนัก อาจตกลงให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวอันมีผลทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงและมีความคล่องตัวในการดำเนินกระบวนการพิจารณา แต่หากเล็งเห็นว่าข้อพิพาทมีความสลับซับซ้อนหรือมีทุนทรัพย์สูง อาจแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการจำนวน ๓ คน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความยุ่งยากและจำนวนประเด็นที่จะมอบหมายให้คณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันชี้ขาดข้อพิพาท

## ภาษาและสถานที่ในการดำเนินการอนุญาโตตุลาการ

หากคู่พิพาทมีภูมิลำเนาหรือที่ประกอบธุรกิจอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศ ควรกำหนดไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการด้วยว่าจะดำเนินการอนุญาโตตุลาการที่จังหวัดหรือประเทศใดและภาษาที่จะใช้ในการติดต่อและดำเนินการที่เกี่ยวข้องจะใช้ภาษาใด เช่น ภาษาจีน อังกฤษ ไทย เป็นต้น แต่หากคู่พิพาทไม่ได้มีข้อตกลงเอาไว้ ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๘ ระบุให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้กำหนด

## การดำเนินการกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ



สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม  
 อาคารศาลอาญา ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 โทร. +66 (0) 2541-2298-9 โทรสาร +66 (0) 2512-8436  
 www.tai.coj.go.th e-mail : tai@coj.go.th



สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม  
 THAI ARBITRATION INSTITUTE (TAI)

Administering Excellence and Due Process



## กระบวนการอนุญาโตตุลาการคืออะไร

กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกัน โดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม

## ข้อพิพาทประเภทใดบ้างที่ระงับได้ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ

ข้อพิพาทที่เกิดจากการค้าการลงทุน ตลอดจนข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป เช่น ข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญารับเหมาก่อสร้าง สัญญาประกันภัย สัญญารับขน สัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท สัญญาแฟรนไชส์ สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

## ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการแล้วมีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากการดำเนินกระบวนการมีความยืดหยุ่น กระชับและสามารถดำเนินการได้ในทันที การนำสืบพยานหลักฐานทำเป็นความลับรักษาข้อมูลและชื่อเสียงให้คู่พิพาท สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษในเรื่องที่พิพาทเป็นผู้ตัดสินคำชี้ขาดสามารถนำไปขอให้ศาลบังคับได้ทั้งในและต่างประเทศ

## รู้จักสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานอนุญาโตตุลาการ จัดตั้งขึ้นในปี 2533 ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนเกี่ยวกับเรื่องอนุญาโตตุลาการ ดูแลข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการให้สอดคล้องและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ติดตามและดูแลความเคลื่อนไหวของสนธิสัญญา อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและดำเนินการส่งเสริมและเผยแพร่การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับการยอมรับถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นกลางและมีความมีประสิทธิภาพในการช่วยดูแลให้คู่พิพาทดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วยให้คณะอนุญาโตตุลาการดำเนินกระบวนการพิจารณาด้วยความสะดวก รวดเร็วและชอบด้วยกฎหมาย

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมให้บริการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ได้แก่ ห้องประชุม ห้องสืบพยาน อุปกรณ์บันทึกคำพยานระบบดิจิทัล เป็นต้น รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่อนุญาโตตุลาการและคู่ความ คอยดูแลให้กระบวนการและคำชี้ขาดชอบด้วยกฎหมายสามารถนำไปบังคับได้ในศาล



## ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการมาตรฐานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

หากคู่สัญญาประสงค์ให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ดูแลกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาอาจกำหนดข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาหลักหรือทำเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการอีกฉบับหนึ่งแยกต่างหากก็ได้ ดังข้อความต่อไปนี้

“ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์ของสัญญานี้ ให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยการอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งใช้บังคับอยู่ขณะมีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการและให้อยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันฯ ดังกล่าว”

